



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
21 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 20 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อ 3,682 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกเม.ย. 189,268 ราย สะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 218,131 ราย เสียชีวิตรวม 1,629 ราย อาการหนัก 1,374 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 390 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,401 ราย หายป่วยสะสม 156,333 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 7,587,178 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 179,238,614 ราย รักษาหายแล้ว 3,881,426 ราย เสียชีวิต 163,793,390 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **อิสราเอล** พบการระบาดในโรงเรียน มีเด็กติดเชื้อแล้ว 45 ราย **กัมพูชา** นายกฯ สุน เซน กักตัว 14 วันเพราะติดต่อกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 **บราซิล** ผู้เสียชีวิตเกิน 5 แสนราย เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ **อินเดีย** พบผู้ป่วยรายใหม่ 58,419 คน ต่ำสุดในรอบ 81 วัน **จีน** ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนแล้ว 1,000 ล้านโดส **อินโดนีเซีย** โควิดสายพันธุ์เดลตาทำให้มีผู้ติดเชื้อ 13,737 รายในวันเดียว **เนเธอร์แลนด์** เตรียมยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ที่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ และไม่จำกัดการรวมตัวของประชาชน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ข่าวสด

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีปลัด มท. มีหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดและปลัด กทม. ให้จัดสรรวัคซีนให้แก่พนักงานและครอบครัวของบริษัทไทยเบฟฯ 71,449 คน ว่า อยากเรียกร้องให้รัฐบาลให้ข้อมูลเพิ่มเติม 3 เรื่องคือ จำนวนสต็อกวัคซีนที่ปลัด มท. ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ เป็นส่วนที่กันไว้สำหรับการสนับสนุนในรูปแบบนี้ หรือเป็นส่วนที่ สร. จัดสรรไว้ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ตกค้าง นอกจากนี้ เชื่อว่าพนักงานน่าจะลงทะเบียนผ่านแอปฯ ไปบ้างแล้ว ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลเกิดการซ้ำซ้อน รัฐบาลได้จัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ และอยากให้รัฐบาลเปิดเผยว่ามีบริษัทที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในลักษณะนี้อีกกี่บริษัท จำนวนเท่าใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, thebangkokinsight, tnnthailand)

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดและผู้ว่าฯ กทม. ให้วางระบบการฉีดวัคซีนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีบริษัทขอรับการสนับสนุนเป็นเพียงการสำรวจความต้องการวัคซีนขององค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งขณะนี้แสดงความประสงค์มาแล้วหลายหน่วยงาน เมื่อสำรวจแล้วจะกระจายวัคซีนตามแผนของ ศบค. ดังนั้น หน่วยงานที่ต้องการวัคซีนสามารถแจ้งได้ เพื่อที่ภาครัฐจะได้นำข้อมูลไปบริหารจัดการวัคซีนอย่างทั่วถึง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือน มิ.ย.และ ก.ค. อว.ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค เดือนละ 2.5 แสนโดส รวม 5 แสนโดส จากที่ขอไป 9 แสนโดส สำหรับนิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ส่วนมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดยังได้รับการจัดสรรน้อย ดังนั้น วัคซีนที่จะได้รับเดือน ก.ค. ที่ประชุมมีมติกระจายให้กับมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 125,000 โดส ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร ให้อว.ประสานขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมจากสร. แต่สร.ยังรับปากไม่ได้เพราะขณะนี้วัคซีนยังมีไม่เพียงพอ

2.เชื้อโควิดกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-ข้อมูลที่ PHE เปิดเผยพบว่า วัคซีนของ AstraZeneca มีประสิทธิภาพ 92% ในการช่วยลดความรุนแรงของสายพันธุ์เดลต้า และทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องเข้ารับ.หลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ส่วนวัคซีนของ Pfizer มีประสิทธิภาพ 96% ในการช่วยป้องกันไม่ให้อาการหนักจนต้องเข้ารับ.หลังฉีดครบโดส

-ด้าน ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ BIOTEC เผยผลการทดลองโดยใช้ตัวอย่างซีรัมของบุคลากรทางการแพทย์ 23 คน ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มเป็นเวลา 1 เดือน พบว่าสายพันธุ์เดลต้าสามารถหนีภูมิของ Sinovac 2 เข็มได้มากพอสมควร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย

-ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาในมาเลเซีย กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิตก่อนนำส่งรพ.มากขึ้น อาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ เช่น สายพันธุ์เดลตา ซึ่งแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น และทำให้มีอาการป่วยรุนแรงมากขึ้น

3.นโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ thaiPBS

-นายภา โปสต์เฟซบุ๊ก ย้ำเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน หรือประมาณเดือน ต.ค.นี้ แม้อาจมีปัจจัยภายนอกที่มารบกวนทั้งการส่งมอบวัคซีน และไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แต่ขอทุกหน่วยร่วมมือดำเนินการให้ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-รมช.สธ. โปสต์เฟซบุ๊กว่า อยากเห็นภาคตะวันออกเป็นต้นแบบเปิดประเทศใน 120 วัน ตามนโยบายเปิดประเทศที่ละส่วน ของนายภา เพราะภาคตะวันออกเป็นตัวอย่างพื้นที่ของยุทธศาสตร์ 3 ขา ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และท่องเที่ยว เริ่มด้วย การควบคุมโรคที่เข้มข้น และฉีดวัคซีนในพื้นที่ EEC แหล่งท่องเที่ยว เกาะช้าง เกาะกูด และจังหวัดชายแดน ควบคุมกับกระต้นเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ch7, newtv.

-เพจชมรมแพทย์ชนบท นำเสนอว่า การเปิดประเทศจะสำเร็จ ปัจจัยสำคัญคือสามารถควบคุมโรคจนไม่มีการระบาดใหญ่ในรอบเดือน ต.ค. 2564 เป็นต้นไปได้หรือไม่ ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่จำนวนวัคซีนและการป้องกันการเข้ามาของเชื้อกลายพันธุ์ นายภา กำลังสื่อสารเพื่อสร้างความหวัง แต่อาจไม่ใช่ความจริง ถ้าวัคซีนไม่พอและมีผลกระทบของเชื้อกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, nationtv, Newtv, springnews

-ซูเปอร์โพล เผย ประชาชนเห็นด้วยกับการเปิดประเทศ ร้อยละ 91.4 เชื่อความสามารถบุคลากรแพทย์ควบคุมโควิดได้ ร้อยละ 94.9 กังวลการลักลอบเข้าเมือง รัฐบาลย่อยปลະละเลย ร้อยละ 96.3 และวัคซีนไม่เพียงพอ ร้อยละ 89.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์

-นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.รังสิต ห่วงว่า การเร่งเปิดประเทศโดยไม่มีการมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่ดีพอ อาจทำให้ไทยเสี่ยงการระบาดครั้งใหญ่จากเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์ และอาจซ้ำรอยความผิดพลาดของประเทศซิติที่ต้องกลับมาปิดประเทศอีกรอบ แม้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 75% เพราะประเทศซิติใช้ซิโนแวคเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อต่ำ แม้จะป้องกันการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงโรดแมปเปิดประเทศใน 120 วัน ว่า ต้องเกิดความสมดุลทั้งระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ และความมั่นคง หากสถานการณ์ในประเทศยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ต่ำกว่าวันละ 3,000 คน ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 300 คน และมีผู้เสียชีวิตหลักสิบเกือบทุกวัน ก็ยังไม่ควรเปิดประเทศ เพราะจะซ้ำเติมระบบสาธารณสุข ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชากรอย่างน้อย 50 ล้านคน เป็นเพียงต้นทุนที่ทำให้ผ่อนคลายเป็นประเทศได้เท่านั้น ต้องประเมินควบคู่กับการควบคุมโรค รวมทั้งมีระบบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่รับเชื้อสายพันธุ์ใหม่เข้ามาซ้ำเติม นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องให้ประชากรรับวัคซีนเข็ม 3 เพื่อรองรับสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ทั่วโลก รวมถึงไทยอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้า

4.กักตัวบุคลากร รพ.ยะลา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-ผอ.รพ.ศุนย์ยะลา ชี้แจงกรณีข่าวปิดตึกอายุรกรรมชาย รพ.ยะลา เนื่องจากตรวจพบคนไข้โควิด 32 ราย และเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 8 ราย ว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นผู้ป่วยนอก 1 ราย ที่เข้ารับการรักษาในตึกอายุรกรรมชายด้วยโรคทางสมอง เจ้าหน้าที่คัดกรองโรคโควิด 19 ตามกระบวนการปกติพบติดเชื้อจึงแยกผู้ป่วยไปอยู่ที่ตึกผู้ป่วยโควิด 19 และเฝ้าสังเกตอาการผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ที่สำคัญคือ ขอให้ญาติที่นำผู้ป่วยเข้ามารักษาแจ้งประวัติความเสี่ยงที่การติดเชื้อโควิด 19 แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก

5.ผลข้างเคียงจากวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ระบุ จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดของแต่ละบริษัท จนถึงขณะนี้กว่า 2,000 ล้านเข็มแล้ว มีการรายงานผลข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ 1.แพ้รุนแรงแบบช็อก พบในวัคซีน Pfizer 11 รายต่อ 1 ล้านเข็ม และ Moderna 2.5 รายต่อ 1 ล้านเข็ม 2.ผลข้างเคียงจากกล้ามเนื้อ ในวัคซีนของ AstraZeneca และ Johnson & Johnson 1-10 รายต่อ 1 ล้านเข็ม 3.หัวใจอักเสบในผู้ฉีดวัคซีน Pfizer และ Moderna ทั้งในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอิสราเอล ซึ่งต้องติดตามผลข้างเคียงเรื่องหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบต่อไป เพราะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ประเทศไทยจะเริ่มฉีดวัคซีน Pfizer กว่า 20 ล้านเข็ม

6.ผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, sanook)

ประเด็นข่าว

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ตามระดับของพื้นที่โซนสี ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพได้มากขึ้น ควบคุมการใช้มาตรการควบคุมโรคด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง มีผลตั้งแต่ 21 มิ.ย. 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, pptvhd36, tnntailand, thebangkokinsight, newtv, kapok, ch7, thestandard, workpointtoday, nationtv, acnews, thaiPBS, topnew, innnews)

-ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศคลายล็อก 8 กิจกรรมให้เปิดดำเนินการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด มีผลตั้งแต่ 21 มิ.ย.นี้ ประกอบด้วย 1.สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 2.สระน้ำเพื่อการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ดสีกีฬา เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ต โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นตามจำนวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่ เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น. และจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม 3.ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และหอศิลป์ 4.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ 5.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกิน 50% ของปกติ 6.สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง หรือสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น.และจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม 7.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ และ 8.การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่าย อาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย

7.วัคซีนซิโนฟาร์มถึงไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, tnntailand, thaiPBS, bbc)

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับมอบวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส ส่งไปจัดเก็บยังคลังวัคซีน บ. ไปโอจีนิเทค จก. เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนกระจายในวันที่ 23-24 มิ.ย. และเริ่มฉีดได้ตั้งแต่ 25 มิ.ย.นี้ พร้อมประกาศขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับองค์กรและบริษัทที่ยื่นความประสงค์ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง โดยภาคองค์กรธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 17.42% ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 14.80% ภาคธุรกิจการเงิน 11.58% กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10.82%

8.คลังเตอร์ศูนย์มรภัตยะลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, ch7)

-รองนพ.สสจ.ยะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้คลังเตอร์มรภัตยะลาแพร่เชื้อไปกว่า 12 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ยะลา 69 คน ปัตตานี 14 คน นราธิวาส 13 คน สงขลา 17 คน สตูล 37 คน พัทลุง 4 คน ตรัง 3 คน กระบี่ 14 คน สุราษฎร์ธานี 8 คน พังงา 5 คน ภูเก็ต 3 คน และนครศรีธรรมราช 3 คน

-จากกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์นักเรียนจากโรงเรียนสอนศาสนาใน จ.ยะลา เดินทางกลับมาภูมิลำเนา จ.ภูเก็ต 3 ราย สสจ.ภูเก็ตได้ส่งเชื้อไปตรวจที่ กทม. พบว่าเป็นสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-สสจ.สงขลา ตรวจเชิงรุกนักเรียนจากโรงเรียนตะพิตมรภัต จ.ยะลา กักตัวที่บ้าน 21 วัน ตรวจ 71 ราย ผลบวก 39 ราย กังวลสายพันธุ์แอฟริกา

9.รายงานการติดเชื้อและเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, thaiPBS, nationtv,newtv, thebangkokinsight)

-กทม. เตรียมทำ Bubble & seal-LQ คุมคลัสเตอร์ย่านโบ๊เบ๊ **เชียงใหม่** คลัสเตอร์ อดดับเต่า ติดเชื้อ 13 ราย **สมุทรปราการ** ติดเชื้อ 501 ราย พบมากสุดใน อ.เมือง 249 ราย **นครศรีธรรมราช** ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย คลัสเตอร์โรงงานทองคำเปลวยังระบาดต่อเนื่อง อ.นบพิตำ พบติดเชื้อ 4 ราย **เพชรบูรณ์** จนท.สส.เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว 2 รายติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่กี่วัน คาดว่าภูมียังไม่ขึ้น **ประจวบคีรีขันธ์** ปิดโรงเรียนประถม อ.บางสะพาน คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง หลังเด็ก ป.1 ติดโควิด หัวหินพบผู้ป่วยใหม่ 32 ราย ส่วน 2 โรงงานยังพบติดเชื้อเพิ่ม **นครราชสีมา** ปิด 2 หมู่บ้าน สกัดคลัสเตอร์ ต.พลสงคราม ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รอผลตรวจเด็กเล็ก 60 คน **เพชรบุรี** รวบรวมงานส่งทีมจับตาโควิด โรงงานอุปกรณ์แพทย์ติดเชื้อ 125 ราย **ราชบุรี** สั่งปิดสำนักสงฆ์ หลังมีคนไปรักษาตัวอาการทรุดลง ส่งรพ.พบติดเชื้อโควิด **ปทุมธานี** ตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 129 ราย **สกลนคร** เด็กอนุบาลติดเชื้อโควิด สั่งปิดโรงเรียน เร่งตรวจหาเชื้อกว่า 400 ราย **นนทบุรี** ผู้ป่วยใหม่ 115 ราย อยู่ในแคมป์ก่อสร้าง 40 ราย พบพ่อค้าอาหารทะเลตลาดนนท์ติดเชื้อ ปฏิเสธฉีดวัคซีน ทำป่วยทั้งครอบครัว 7 คน มีลูกวัย 4 เดือนด้วย หลังเพิ่งกลับมาเปิดได้ 12 วัน **สงขลา** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 108 ราย มาจากกลุ่มโรงงาน

ร้อยละ 70 และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากโรงเรียนสอนศาสนา จ.ยะลา รพ.จะนะคนไข้ล้นต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาพ.ใกล้เคียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ

-หญิงวัย 70 ปี ชาวร้อยเอ็ด ไม่รู้ว่าติดเชื้อโควิด อาการทรุดระหว่างเดินทางกลับบ้าน แวะรักษาตัวที่นครราชสีมา 5 วัน ก่อนเสียชีวิตรายที่ 14 ของจังหวัด

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, INN, ntiontv, thestandard)

-นายกฯ สั่งการตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนประจำกระทรวง เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 และดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่จงใจเผยแพร่ข่าวบิดเบือน โดยไม่ต้องรอให้ก.ดิจิทัลฯ ดำเนินการ ขณะนี้มีหลายกระทรวงตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ แล้ว อาทิ ก.การอุดมศึกษา ก.อุตสาหกรรม ก.กลาโหม ก.การท่องเที่ยว ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและชี้แจง รวมทั้งประสานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งชาติ เช่น ก.สาธารณสุข ก.การคลัง ก.การต่างประเทศ ก.คมนาคม ก.พลังงาน ก.แรงงาน ก.ศึกษาธิการ ด้านกรมประชาสัมพันธ์ มีการชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กข่าวจริงประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, sanook, topnews)

-อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ จากข้อมูลของศูนย์สายด่วน 1668 พบว่า ผู้ที่โทร.เข้ามาหาเพียงจำนวนมากได้รับการตรวจโดยแล็บเอกชนที่ไม่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธี RT-PCR จึงยังไม่สามารถจัดสรรเตียงให้ได้ต้องให้กลับไปตรวจด้วยวิธีมาตรฐานก่อน ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ดังนั้น ขอให้ผู้บริษัเอกชนที่มีความประสงค์จะให้แรงงาน พนักงาน ตรวจโควิด 19 ก่อนเข้ารับงาน ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐ หรือหากจะตรวจโดยคลินิกแล็บเอกชน ต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และต้องแน่ใจว่าเป็นการตรวจวิธี RT-PCR ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยถูกต้อง และใช้เป็นหลักฐานในการขอจัดสรรเตียงในรพ.ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ ch7)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยข้อมูลการฉีดวัคซีน 2 เข็มต่างชนิดกัน สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้มากกว่าการฉีดชนิดเดียวกัน ยืนยันต้องรีบฉีดวัคซีนให้มากและเร็วที่สุดก่อนที่สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จะระบาดหนักในประเทศไทยแทนที่สายพันธุ์อังกฤษ โดยการศึกษาพบว่า การให้แอสตรา เข็มแรก แล้วกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ ได้ผลภูมิคุ้มกันที่สูงเท่าเทียมกับการให้ไฟเซอร์ 2 เข็ม และการให้ 2 ชนิดต่างกันจะมีระดับภูมิคุ้มกันด้านในหน่วยความจำ CD8 T cells ดีกว่า ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นที่ศูนย์ฯ ทำวิจัย พบว่าการให้วัคซีนซิโนแวคเข็มแรก แล้วกระตุ้นด้วยแอสตรา วัคซีนด้านที่สูงมากกว่าการให้ซิโนแวค 2 เข็ม และระดับใกล้เคียง Pfizer ดังนั้น ควรรีบให้วัคซีนครอบคลุมประชากรให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการป่วยและการเสียชีวิต และเมื่อมีเชื้อกลายพันธุ์ที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง สามารถกระตุ้นด้วยวัคซีนอื่นหรือวัคซีนชนิดเดียวกัน ให้ภูมิสูงเพียงพอในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ จนกว่าจะมีวัคซีนใหม่ที่เหมาะกับไวรัสกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ

-ไทยร่วมใจ โพสต์ข้อความว่า ได้รับการจัดสรรวัคซีน 100,000 โดส เพื่อใช้ในศูนย์ฉีดนอกรพ. 25 แห่ง ขอให้ผู้ที่มิควนัดฉีดวัคซีนวันที่ 15, 16, 17, 18 มิ.ย. มาฉีดวัคซีนตามคิวฉีดใหม่ ส่วนผู้ที่มิควนัดฉีดตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. เป็นต้นไป จะแจ้งต่อไปเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย

-แพทย์-พยาบาล รพ.มหาสารคาม ให้การรักษาพร้อมสอนหนังสือเด็กที่ป่วยโควิด 19 ในห้องความดันลบ พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้บุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่มีพลังปฏิบัติหน้าที่อย่างถึงที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เฟซบุ๊ก เผย ได้ลบล้างข้อหาโควิด 19 และวัคซีนที่ไม่ได้รับการรับรองกว่า 12 ล้านรายการบนแพลตฟอร์มภายในเครือข่าย รวมถึงการติดป้ายเตือนบนโพสต์กว่า 167 ล้านรายการ

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, isranews)

-วันนี้ (21 มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทำพิธีตัดข้อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ เพื่อยืนยันจุดสิทธิบัตร ให้สามารถนำกัญชาไทยไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปได้ โดย 4 สายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนา ร่วมกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้แก่ กัญชาพันธุ์ทางกระรอกภูพานเอสที กัญชาพันธุ์ทางเสื่อสกลนครที่ที กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ และกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี โดยมีการทดลองปลูกในระดับห้องทดลองเพื่อศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง

ลักษณะด้านพฤกษศาสตร์ ด้านเคมี และข้อมูลสารพันธุกรรม พบว่า กัญชาไทยแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้น ใบ ช่อดอก และกลิ่นที่แตกต่างกัน ซึ่งหากการปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมายจะสามารถผลิตส่งขายได้ ยกเว้นช่อดอกเพราะกฎหมายยังไม่ปลดล็อก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย หลังจาก สธ.ประกาศปลดล็อกขึ้นส่วนกัญชา-กัญชง จากบัญชียาเสพติดให้โทษ อนุญาตให้นำใบ, กิ่ง, ก้าน, ราก, เปลือก, ลำต้น, เส้นใย มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประกอบอาหาร ทำให้ช่วง ม.ค. -พ.ค. มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา-กัญชง มากกว่า 80 บริษัท ทั้งปลูก-แปรรูป ผลิตจำหน่าย นำเข้า-ส่งออก เมล็ดพันธุ์ สารสกัดจากกัญชา, การวิจัยพืชกัญชา พืชกัญชง, ที่ปรึกษาการออกแบบ ตรวจสอบ และติดตั้ง ระบบตรวจติดตามย้อนกลับในพืชกัญชา, การผลิตสารสกัด รับจ้างผลิตสารสกัด กัญชง กัญชา, การส่งออก นำเข้าผลิตภัณฑ์ สายพันธุ์ จากพืชกัญชง กัญชา เป็นต้น